



ที่ กค 0904/ว 34

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจัดหาเงินกู้แบบตัวสัญญาใช้เงิน

เรียน ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ด้วยกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะจัดหาเงินกู้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยวิธีการกู้เงินแบบตัวสัญญาใช้เงิน โดยกระทรวงการคลัง คำประกันเงินต้นและดอกเบี่ย และรัฐบาลรับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี่ย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายละเอียดการออกตัวสัญญาใช้เงิน	
วงเงินกู้	ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
อายุเงินกู้	8 เดือน
วันที่ยื่นขอเสนออัตราดอกเบี่ย	27 กุมภาพันธ์ 2557
กำหนดการเบิกเงินกู้	5 มีนาคม 2557
วงเงินขั้นต่ำที่เข้าประมูล	100 ล้านบาท ต่อ 1 อัตราผลตอบแทนที่เสนอ
อัตราดอกเบี่ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี่ยคงที่ ต่อปี (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
การชำระดอกเบี่ย	ชำระดอกเบี่ยงวด 6 เดือน
การชำระคืนเงินกู้	ชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวน พร้อมดอกเบี่ยงวดสุดท้าย เมื่อครบกำหนดอายุเงินกู้
การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนด	สามารถชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ จะชำระคืนหนี้แก่ธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี่ยสูงกว่าก่อน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ
การคำประกัน	กระทรวงการคลังคำประกันเงินต้นและดอกเบี่ย (โดยใช้สัญญามาตรฐานของกระทรวงการคลัง)
ผู้รับภาระชำระคืนเงินต้นและดอกเบี่ย	รัฐบาลเป็นผู้รับภาระในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี่ย

ทั้งนี้ หากมีผู้เสนอประมูลอัตราดอกเบี้ยเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรเงินกู้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่เสนอประมูล โดยให้ผู้เสนอประมูลยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด ปิดผนึกถึงผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และส่งซองดังกล่าวโดยตรงที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ชั้น 4 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ก โยศรย

(นายทวี ไศคุรุย์พิศาลกิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รักษาการในตำแหน่ง  
ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เงิน 100 (ง)

เพื่อไปแก้ค่าเงินการเก็บประจวบ  
1,000 ล้านบาท

X a

(นายชนศักดิ์ วัฒนฐานะ)

ผู้ว่าการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 2

โทร. 0 2265 8050